

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (APEX-W1)  
2. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,499,925,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

1. เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 999,950,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท โดยผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้อีกไม่เกิน 1 เท่าของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ("การจองซื้อเกินสิทธิ") ซึ่งหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธินี้จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นภายหลังจากมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเศษของหุ้นที่ปัดทิ้ง ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการในการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Pro rata basis) ในราคาเสนอขายเดียวกับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ให้บริษัทจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงเจตนาขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ และในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือให้นำไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

1.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่า

จองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิใดถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และจะต้องไม่ให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายใด หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

2. หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 499,975,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (APEX-W1) จำนวน 499,975,000 หน่วยที่ออกและเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีมีเศษให้ตัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (APEX-W1) มีอายุ 3 ปี อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 กำหนดราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.40 บาท กำหนดใช้สิทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี
3. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจองซื้อเกินสัดส่วนตามข้อ 1 ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าว โดยการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขาย ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึง การพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงให้มีอำนาจจัดสรรหุ้น

เพิ่มทุนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่จองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (APEX-W1) การกำหนดราคา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป และให้มีอำนาจจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของของบริษัทเอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (APEX-W1) ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### การจองและชำระเงิน

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเสนอขาย ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม มีสิทธิจองซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท โดยแจ้งความประสงค์การจองซื้อลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ โดยสามารถชำระเป็น แคชเชียร์เช็ค / ดราฟ (ขีดคร่อมเฉพาะ) ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหลักบัญชีในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ส่งจ่ายในนาม "บัญชีเพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)"
2. ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับได้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เท่าของจำนวนหุ้นตามสิทธิของตน โดยแจ้งความประสงค์ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ แยกจ่ายจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยสามารถชำระเป็น แคชเชียร์เช็ค / ดราฟ (ขีดคร่อมเฉพาะ) ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหลักบัญชีในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ส่งจ่ายในนาม "บัญชีเพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)"
3. กรณีมีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิ เป็นจำนวนมากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจำหน่าย คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรหุ้นที่เหลือ โดยเฉลี่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีการเสนอซื้อ มากกว่าสิทธิ และหากผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอซื้อ มากกว่าสิทธิไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายในกำหนดเวลา 30 วันทำการ นับแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
4. กำหนดวันจองซื้อ และการรับชำระเงินค่าหุ้น  
ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.00 น. และวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.  
ณ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 10/53-56 ชั้น 2 อาคารเดอะเทรนต์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 02-168-7200 (ติดต่อฝ่ายรับจองซื้อหุ้น)  
หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ และหมดสิทธิในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้

5. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อทางไปรษณีย์ โดยแนบ แคชเชียร์เช็ค / ดราฟ (ขีดคร่อมเฉพาะ) ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ส่งจ่ายในนาม “บัญชีเพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” พร้อมใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปที่

ฝ่ายรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10/53-56 ชั้น 2 อาคารเดอะเทรนด์ดี้ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

6. เอกสารที่ใช้ในการประกอบการจองซื้อ

6.1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.2 เอกสารประกอบการแสดงตน

- บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.3 กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน แนบหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทนที่บริษัท) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาการจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์พันธ์ สัมภาวุฒ์)

ประธานกรรมการ



เลขที่ใบจอง / Subscription Form No. ....

วันที่จอง / Date .....

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (APEX-W1)

APPLICATION FORM FOR INCREASE CAPITAL SHARES WITH THE WARRANT TO PURCHASE ORDINARY SHARE OF APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED No.1 (APEX-W1)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอดีตตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (APEX-W1) โดยไม่คิดมูลค่า

The offering increased capital ordinary shares (par value of baht 0.5 per share) at the offering price of Baht 0.20 per share to existing shareholders issue at the ratio of 3 existing ordinary shares to 1 new ordinary share with the warrant to purchase ordinary share of Apex Development Public Company Limited No.1 (APEX-W1), without value

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น / Information of Shareholder: โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน / Please fill out this form with Capital letter

Form with fields for Name (Individual/Company), Registration No., Tel., ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID, Address, Nationality, Date of birth, Tax ID, and Withholding tax information.

Table for subscription details with columns: จำนวนหุ้นที่จะซื้อ (No. of share subscribe), ราคาเสนอขายหุ้นละ (Offering price per share), จำนวนเงินที่ชำระ (บาท) (Amount (Baht)). Includes checkboxes for subscription types and a Total Subscription row.

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ข้าพเจ้าได้รับโดย I/We enclose the Subscription Payment for the increased capital ordinary shares by Cashier's Cheque / Draft (ในกรณีที่ส่งค่าจองซื้อหุ้นเป็นเช็คหรือตัวแลกเงินธนาคาร จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ / In case of payment by cashier's cheque or draft, it shall be able to be cleared in Bangkok district within 1 working day)

เลขที่เช็ค / Cheque No. .... ลงวันที่ / Date ..... ธนาคาร / Bank ..... สาขา / Branch .....

โดยส่งจ่าย / Payable to บัญชีเพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังนี้ (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
When the share are allotted to me/us. I/We agree that the allotted shares be issued to us by either one of the following means (as indicated)
- แบบไร้ใบหุ้น (Scripts): ให้นำหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า โดยออกหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ...
- แบบรับใบหุ้น (Script): ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดทำใบหุ้นในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งโดยใช้ชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะติดต่อขอรับใบหุ้นดังกล่าวจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรร หรือ ได้รับจัดสรรไม่ครบเต็มจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ โดยให้ออมเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามหน้าบัญชีธนาคารที่แนบมาด้วยนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่า จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และข้าพเจ้าไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อมแคชเชียร์เช็ค หรือ ตัวแลกเงินธนาคาร มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือหาก แคชเชียร์เช็ค หรือ ตัวแลกเงินธนาคาร ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน / I/We hereby undertake to subscribe for the said ordinary shares and agree to waive my/our right to cancel this subscription. If the subscription form is no duty complete with payment (Cashier's Cheque or Draft within the subscription Period or the Cashier Cheque or Draft has not been honored. It shall be deemed that I/We do not wish to exercise my/our subscription rights.

ประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
Company Seal (If any)
ลงชื่อ ..... ผู้จองซื้อ / Subscriber

ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนของ .....
Acting as legal representative / attorney / authorized signature of .....
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

หลักฐานการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน / Record for Subscription of Increased Capital Ordinary Shares (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย / This Section must be hold in by the subscription)

Table for record of subscription with columns: จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (No. of share subscribe), ราคาเสนอขายหุ้นละ (Offering price per share), จำนวนเงินที่ชำระ (บาท) (Amount (Baht)). Includes checkboxes for subscription types and a Total Subscription row.

น้อยกว่าสิทธิ / ตามสิทธิ / เกินสิทธิ Less than the entitlement / Full entitlement / More than entitlement ชำระโดย / Paid by Cashier's Cheque / Draft
เลขที่ Cashier Cheque / Draft No. .... วันที่ / Date ..... ธนาคาร / Bank ..... สาขา / Branch .....
น้อยกว่าสิทธิ / ตามสิทธิ / เกินสิทธิ Less than the entitlement / Full entitlement / More than entitlement ชำระโดย / Paid by Cashier's Cheque / Draft
เลขที่ Cashier Cheque / Draft No. .... วันที่ / Date ..... ธนาคาร / Bank ..... สาขา / Branch .....

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Officer .....

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์  
สำหรับการจองซื้อหุ้น  
ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท
Participant No.	Company Name	Participant No.	Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	034	บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเอสแอนด์ จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชานท์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015	บริษัทหลักทรัพย์ แอปเปิล เวลธ์ จำกัด APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด GLOBEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES CO.,LTD.	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีเอ็มไอ จำกัด KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.		
SUB-BROKER			
ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท
Participant No.	Company Name	Participant No.	Company Name
236	ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED)	245	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN			
ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท
Participant No.	Company Name	Participant No.	Company Name
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อการค้าสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.	336	ธนาคารเกียตนาคิน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	339	ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อการค้าสารหนี้) JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	345	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

**Apex Development Public Co.,Ltd.**

10/53-56, 2nd Floor, The Trendy Building,  
Soi Sukhumvit 13(Sangjan), Sukhumvit Rd.,  
Klongtoey Nua,Wattana, Bangkok 10110  
Thailand

Tel: (66 2) 168-7200

Fax:(66 2) 168-7190-91

